
Fundur í umhverfisnefnd 18. apríl 2016 

Mættir: Mættir: 

Nemendur: Ingólfur Þór 10.IKG, Júlíus 10. FP, Sara Björk 9. bekk, Róbert Orri 9. bekk, Jóel 8.SV, Birta 

María 7. bekk, Viktor Helgi 6. JIE, Viktoría 6.TLV, Darri og Anna María 5. bekk, Lydía og Jón Snævar 4. 

bekk, Elena 3.ÞOJ og Elsa Dís 3.HG. 

Starfsmenn: Heiða, Kristjana, Gugga, Ómar og Elín. 

 

Farið var yfir síðustu fundargerð sem var frá 29. febrúar. Rifjuð upp sú ákvörðun að næsta þema 

okkar í grænfánaverkefninu verði neysla  

 

Matarsóunarverkefnið var til umræðu og mikilvægi þess að halda áfram að sinna því. 6. bekkur í 

Hofsstaðaskóla var dreginn til vinnings og fékk þátttökuverðlaun í matarsóunarverkefninu. 

 

Gátlistarnir. 10. og 4. bekkur eru búnir að fara í gátlistana. Þeir voru teknir aftur til skoðunar á 

fundinum. Fleiri hafa áhuga á að vinna með listana og rætt um að hvetja kennara til að vinna með þá.  

 

Heimsókn frá Landvernd. Þann 11. maí fáum við gesti frá Landvernd sem taka út Grænfánaverkefnið 

hjá okkur. Nemendur verða boðaðir á fund þann dag kl. 13:00. 

 

Fleira ekki fært til bókunar 

Elín E. Magnúsdóttir 

 

 

 


